
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 11/2560   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ & สปา 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

========================= 
 

ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลนิิก พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   รองเลขาธิการ 
 5. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  
 7. ศาสตราจารย์ คลนิิก นพ.วิรณุ บุญนชุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 9. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ ์  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา  
 10. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม  คณะกายภาพบ าบัด  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนัต์ ศรีสุภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  
 14. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ล ายอง สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
 16. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาด ี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 22. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล  แทนประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร ์  
 23. อาจารย์ ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 24. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร ีวิดจายา ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 26. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัราชสุดา  
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 28. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เลขาธิการ 
 2. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 3. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศษิฐ์ ตรูทัศนวินท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 6. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 7. อาจารย์ พรพิมล ลิ่มเจริญ  บัณฑิตวิทยาลยั  
 8. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 9. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง  สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 10. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์  สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้  
 11. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วิทยาลัยการจัดการ  
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิดี อาพัทธนานนท์ สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 13. อาจารย์ ดร.ปวลักข์ิ สุรัสวดี  คณะศิลปศาสตร ์
 14. อาจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์ 
 15. อาจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล  ประธานสภาอาจารย์ สถาบนัโภชนาการ  
 16. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจนว์ิรัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 3. อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชยั  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 5. Dr.Aung Win Tun  บัณฑิตวิทยาลยั 
 6. อาจารย์ นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา หันสวาสดิ ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภักดี สถาบนัโภชนาการ 
 9. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน ์  สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ท า
หน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ขออนุญาตจากที่ประชุม เพื่อขอให้ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ในวาระถัดไป คือ วาระ 6 
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พฤศจิกายน 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทีประชุมมีมติอนุญาตให้สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่เป็น
ผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 525 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 525 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ประธานแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 19/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

 1. มีการแต่งตั้ง นพ.สุรพร ลอยหา เป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
 2. เรื่องมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล มีเงินอยู่ประมาณ 64 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนที่มีการเคลื่อนไหว 33 ทุน 

ประมาณ 28 ล้านบาท ทุนที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 28 ทุน ประมาณ 11 ล้านบาท ที่เหลือเป็นทุนที่มหาวิทยาลัยใช้ได้ ประมาณ 18 ล้าน
บาท ทุนส่วนใหญ่สั่งจ่ายโดยผู้มีอ านาจคนเดียว ก าลังศึกษาแนวทางที่จะด าเนินการไม่ให้เงินจมอยู่เฉยๆ รวมทั้งหาแนวทางเพิ่มเงินบริจาค
เข้าไปในมูลนิธิให้เพิ่มขึ้น 

 3. การขอต าแหน่งทางวิชาการเดือนตุลาคม 2560 มีการอนุมัติต าแหน่งวิชาการ ดังนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 19 ราย  รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย และศาสตราจารย์ขั้นสูง จ านวน 1 ราย 

 4. เรื่องการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารต้องรู้ เชิญวิทยากร คุณประสัณห์ เชื้อพานิช มาบรรยาย เรื่อง Internal 
control ให้แก่ผู้บริหาร ใจความส าคัญ “Internal control” = ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

 5. เรื่องบัญชีธนาคาร เป็นข้อสังเกตจาก สตง. เมื่อเดือนกันยายน 2560 พบว่ายังมีบัญชีที่มีชื่อมหิดลอยู่ 600+ 
ล้านบาท เป็นของส่วนงานต่างๆ 400+ บัญชี จึงขอให้หัวหน้าส่วนงานรีบด าเนินการเปลี่ยนชื่อหรือโอนเงินมาเข้าระบบ ERP ให้ถูกต้อง 

 6. เรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการตามประกาศใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีข้าราชการที่มีผลกระทบอยู่
ประมาณ 100 กว่าคน ซึ่งจะด าเนินการปรับเงินเดือนให้ตามที่รัฐบาลแจ้งมา ซึ่งคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินตกเบิกจากงบประมาณโดยตรง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า ปอมท. ก าหนดจัดประชุมวิชาการประจ าปี เรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหา
การศึกษาได้จริงหรือ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ประธาน รอง
ประธานฯ คนที่ 1 และรองเลขาธิการ เป็นผู้เข้าประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2560 
  ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากเสียชีวิต เอกสารได้เวียนทุกส่วนงาน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ์ การ
ได้รับเงินชดเชย พร้อมกันนี้มีแบบฟอร์มขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินชดเชย หนังสือ
มอบอ านาจ สมาชิกสามารถขอเอกสารได้ที่ส่วนงาน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.5 คณะผู้แทนจาก University of Indonesia Academic Senate มาศึกษาดูงาน 
 รองเลขาธิการแจ้งว่า คณะผู้แทนจาก University of Indonesia Academic Senate มาพบกับสภา

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารมหาวิทยาลัย เช่น การประกันคุณภาพงานวิชาการ งานวิจัย และ
กิจการสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 515 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา โดยมี ศาสตราจ ารย์คลินิก 
พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  
ขจรปรีดานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการ 6% พนักงานมหาวิทยาลัย 4% 
 ประธานแจ้งว่าส านั กงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่ อ เลื่ อน เงิน เดือนให้พนักงาน ใน

สถาบันอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 ในอัตราร้อยละ 4 ส่วนข้าราชการร้อยละ 6 ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เป็นธรรมกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยส านักงบประมาณอ้างว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมีฐานเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ เหตุผลที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้เงินเดือนมากกว่าข้าราชการ เพราะได้รับสวัสดิการไม่เท่ากับข้าราชการ ไม่มีเงินบ าเหน็จ บ านาญ รัฐบาลจึงให้
เงินเดือนมากกว่า เพื่อให้พนักงานออมเงินไว้ใช้ช่วงเกษียณอายุงาน หากรัฐบาลขึ้นเงินเดือนแบบนี้ อีกไม่เกิน 20 ปี เงินเดือน
ข้าราชการจะแซงหน้าพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับเรื่องนี้จะได้มีการหารือกับที่ประชุม ปอมท. เพื่อร่วมกันผลักดัน เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ 
  ประธานแจ้งว่าการจัดสัมมนาในวันนี้ได้เชิญทั้งสมาชิกชุดปัจจุบันและชุดใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อบังคับการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท า PA และสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป   
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.2 สรุปผลงาน (วาระ 6 พฤศจิกายน 2558 – 5 พฤศจิกายน 2560) 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการด าเนินงานของสมาชิกสภาคณาจารย์ วาระ 6 
พฤศจิกายน 2558 – 5 พฤศจิกายน 2560 โดยส่งให้สมาชิกพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ทางอีเมล์ ซึ่งสมาชิกบางท่านได้แก้ไขมา
เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้จะสรุปผลงานดังกล่าวเป็นรูปเล่มเก็บไว้อ้างอิงต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  รองเลขาธิการได้ขอให้กรรมการฝ่ายต่างๆ และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งกรรมการแต่ละฝ่ายแจ้งว่า ไม่มีการประชุม และการประชุมคร้ังนี้เป็นการประชุมคร้ัง
สุดท้าย เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลงานของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ   

5.1 การจัดสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ร่วมกับกองกฎหมาย 
 ประธานแจ้งว่ากองกฎหมายจะจัดสัมมนาร่วมกับสภาคณาจารย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ.2550 โดยมีแนวคิดว่า มหาวิทยาลัยได้ออกนอกระบบตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และได้ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.2550 เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการระดมสมองเก่ียวกับข้อดี ข้อเสียของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
และแนวทางการพัฒนา  โดยกองกฎหมาย จะเป็นผู้ร่างโครงการ ก าหนดการ ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ และ มีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับประเด็นในการสัมมนา ดังนี้ 

 1. การออกมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง อาจมี
ตัวอย่างของการด าเนินการที่ท าไม่ได้หรือท าได้แต่ยุ่งยากในขณะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ แต่สามารถด าเนินการได้ดีขึ้น
หรือไม่ยุ่งยากเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเป็นการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง เพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ของการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 2. การจัดสรรทรัพยากรของส่วนงานต่างๆ ที่ถูกพัฒนาตั้งแต่ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ
แนวทางการพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว 

 3. การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับส่วนงานที่ มีการบริหารในเชิงออกนอกระบบก่อน
พระราชบัญญัติประกาศใช้  

 4. การสัมมนาน่าจะขมวดประเด็นให้เหลือประเด็นที่ส าคัญ 2 - 3 ประเด็น เพื่อให้การสัมมนาสามารถหา
ข้อสรุปและน าไป implement ต่อไปได้ 

 5. การสัมมนาอาจจะมีการพูดคุยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกิดขึ้น 3 ช่วง ได้แก่ 1. เป้าหมายสูงสุดและ
แนวคิดของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ช่วงเวลาก่อน พ.ร.บ.) 2. ข้อดี / ข้อเสีย ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการด าเนินการในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ช่วงเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ พ.ร.บ. ประกาศใช้)  และ 3. แนวทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด (ช่วงเวลาในอนาคต)  
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 5.2 เรื่องเสนอพิจารณาจากประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
  รองเลขาธิการแจ้งว่า อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้
ท าหนังสือขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์  และท าส าเนาเรียนสมาชิกสภาคณาจารย์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เป็นเร่ืองร้องเรียนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งประธานได้อนุญาตให้น าเร่ืองดังกล่าวบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมได้ โดยรองเลขาธิการได้เสนอให้อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช แจ้งถึงประเด็นข้อร้องเรียน สรุป
ประเด็นได้ดังนี้ 
  1. การประกาศรับสมัครคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ผ่านสื่อมวลชน วันที่ 9-18 สิงหาคม 2560 ซึ่งใน
ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2560 หนังสือพิมพ์ก็ยังคงลงข่าวประกาศรับสมัคร 
  2. ประชาคมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ไม่ได้รับแจ้งจากกองทรัพยากรบุคคล และไม่สามารถทราบได้ว่ามี
ใครสมัครบ้าง 
  3. มีกรรมการบางท่านน าบัตรเสนอชื่อออกจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งทราบว่าน าไปนับบัตรเสนอ
ชื่อตามล าพังที่คณะวิทยาศาสตร์ 
  4. ไม่มีการเปิดเผยผลผู้ได้รับการเสนอชื่อ และรายชื่อผู้สมัครที่เข้าแสดงวิสัยทัศน์ 
  5. มีการท าหนังสือ และโทรศัพท์ขอข้อมูลของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้ผู้สมัคร ซึ่งเป็นบุคลภายนอก 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ตั้ง
ข้อสังเกตเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้ 
  1. ปัจจุบันใบเสนอชื่อและคะแนนอยู่ที่ผู้ใด 
  2. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเท่าไร 
  3. เกณฑ์การให้คะแนนผู้สมัครจากบุคคลภายนอก และผู้ได้รับการเสนอชื่อแตกต่างกันอย่างไร 
  4. เหตุใดจึงไม่นับคะแนนในสถานที่ที่ขอไว้ 
  5. ใครเป็นพยานในการนับคะแนน 
  6. มีพนักงานขับรถพบเห็นพนักงานขับรถคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้น าหีบบัตรเสนอชื่อไป 
  ประธานสภาคณาจารย์ในฐานะกรรมการสรรหาฯ และถูกพาดพิง ได้ชี้แจงสรุปดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหา
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 ครบถ้วน โดยไม่ได้กระท าการ
ใดๆ อันเป็นเหตุแห่งการผิดข้อบังคับแต่ประการใด 
 2. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีอดีต
อธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีมติให้ก าหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็น 3 วิธี คือ 
   2.1 การเสนอชื่อจากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 
   2.2 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ในเครือมติชนและเนชั่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการลงโฆษณาจ านวนวันเพิ่มเติมให้โดยไม่
คิดมูลค่าเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดปิดรับสมัครในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตามที่ประกาศไว้อย่าง
ชัดเจน และไม่มีผู้สมัครรายใดมายื่นใบสมัครภายหลังวันที่ 18 สิงหาคม 2560 



 

 

 

 

7 

   2.3 การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการอ านวยการของวิทยาลัยฯ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 และวิทยาลัยฯ ไม่ได้ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการชุด
ใหม่ ณ เวลานั้น การเสนอชื่อโดยวิธีนี้จึงมีอันยุติไป 
 3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือเรียนประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้เป็นประธาน
ด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณบดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น. โดยอนุญาตให้จัดวันเสนอชื่อ
ล่วงหน้าได้เพิ่มอีก 1 วัน เพื่อให้บุคลากรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ และมีโอกาสเสนอชื่อมากที่สุด 
 4. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ และ ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล รวม 4 คน ได้เดินทาง
ไปที่วิทยาลัยฯ เวลา 16.00 น. ภายหลังเวลาปิดหีบบัตรเสนอชื่อ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และได้รับมอบหีบบัตรจาก
ประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อด าเนินการเปิดหีบบัตรและซองใบสมัครจากบุคคลภายนอก เนื่องจากรักษาการ
อธิการบดีและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมเปิดหีบบัตรได้ และศาสตราจารย์คลินิก 
พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ได้รับมอบหมายจากรักษาการอธิการบดีในฐานะประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้
เป็นประธานด าเนินการเปิดหีบบัตรเสนอชื่อ ในกรณีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้ให้ข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นว่า
คณะกรรมการสรรหาฯ ควรจะเดินทางไปที่วิทยาลัยฯ และท าการเปิดหีบบัตรเสนอชื่อในวันนั้น เพื่อป้องกันข้อครหาหรือความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนของบุคลากรของวิทยาลัยฯ ซึ่งการเปิดหีบบัตรเสนอชื่อของส่วนงานอ่ืนๆ นั้น ส่วนมากจะกระท ากันที่ห้อง
อธิการบดีในวันถัดไป 
 5. ตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดว่า มิให้นับความถี่ของการเสนอชื่อ คณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงกระท าได้เพียงนับดูจ านวนของการเสนอชื่อให้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น  ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยบุคลากรสาย
วิชาการไม่น้อยกว่า 10% หรือสายสนับสนุนไม่น้อยกว่า 20% และจะติดต่อทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ใน
วันที่ 2 กันยายน 2560 ผู้ที่ตอบรับด้วยวาจาจะต้องแสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกองทรัพยากรบุคคลจะส่ง
หนังสือไปให้ในวันรุ่งขึ้น ดังนั้น ภายหลังการประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไม่สามารถตอบได้ว่า
มีผู้ใดตอบรับการมาแสดงวิสัยทัศน์บ้าง การกล่าวหาในประเด็นนี้ของสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ได้มีความเข้าใจใน
ขบวนการสรรหาอย่างถูกต้อง 
 6. คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ได้รับการติดต่อจาก อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภา
อาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการขอทราบชื่อผู้ตอบรับการแสดงวิสัยทัศน์แต่อย่างใด 
 7. ผู้ตอบรับการแสดงวิสัยทัศน์มีทั้งหมด 3 ท่าน และมีเพียงท่านเดียวที่เป็นบุคคลภายนอก ได้ท า
หนังสือมาขอข้อมูลของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อน ามาศึกษาประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ท า
หนังสือขอข้อมูลดังกล่าวไปที่คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อพิจารณาว่าสามารถให้ข้อมูลส่วนใดได้บ้าง ดังนั้นคณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามข้อกล่าวหา อีกทั้งผู้สมัครรายนี้ก็ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการสรรหาฯ แต่ประการใดทั้งสิ้น 
 การตั้งข้อสงสัยทั้ง 5 ข้อของสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตามที่กล่าวอ้างมาจึงเป็นการตั้งบน 
เจตคติที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมกับคณะกรรมการสรรหาฯ รวมถึงการเผยแพร่หนังสือที่อ้างถึงไปยังหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้า
ภาควิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวงกว้าง  
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการสรรหาฯ อีกท่านหนึ่ง ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่มีการ
กล่าวหาว่า “มีการน าหีบบัตรไปนับที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นการส่วนตัว” จึงขอชี้แจงในส่วนการด าเนินการว่า หลังจากได้มีการ
เปิดหีบเสนอชื่อและได้ชื่อเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้น าบัตรเสนอชื่อทั้งหมดใส่ในซองสีน้ าตาลปิดผนึกและ
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เซ็นชื่อคาดไว้ที่ปากซองทั้งสี่ท่านและได้มอบให้ นายสุวีเรศ วงษ์ทองดี น าไปเก็บรักษาไว้ที่กองทรัพยากรบุคคล การกล่าวหา
ดังกล่าวท าให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากระท าการสรรหาที่ไม่เป็นธรรม ไม่
โปร่งใส ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด 
  รองเลขาธิการสรุปว่า ที่ประชุมสภาคณาจารย์แห่งนี้ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสิน การที่เร่ืองนี้เข้าสู่
วาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่เท่ากัน ส่วนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและตัดสิน เป็นอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม  รับทราบการชี้แจงของทั้งสองฝ่าย และเห็นชอบตามที่รองเลขาธิการสรุป 
 

 5.3 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ชุดใหม่ 
   รองเลขาธิการแจ้งว่า ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ของชุดใหม่ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.4 การส่งมอบงาน 
   ได้มีการส่งมอบงานระหว่างสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดปัจจุบัน และชุดใหม่ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 
 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช             นางสาวสุจิรา  สอนสม 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


